

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๓๓ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม



สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๓ (The 33rd Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand - Malaysia Common Border Meeting - JTC) ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ประเทศมาเลเซีย

คณะผู้แทนไทยประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ หน่วยงานผู้ให้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหน่วยงานผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคม จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ คน โดยมี พลอากาศโท ธนพันธ์ุ หรัยเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย

คณะผู้แทนมาเลเซีย ประกอบด้วยผู้แทน Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) พร้อมทั้งหน่วยงานผู้ให้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหน่วยงานผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคม จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ คน โดยมี Ms. Norizan Baharin, Chief Officer, Spectrum & Numbering Management, Licensing and Economic Regulation, MCMC ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนมาเลเซีย

ที่ประชุม JTC-33 ได้พิจารณาระเบียบวาระต่างๆ และมีผลสรุป ดังต่อไปนี้

- ๑) การแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ และการแจ้งข้อมูลการใช้คลื่นความถี่ (Frequency Registration and Notification)

ที่ประชุม JTC รับทราบการแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ และการแจ้งการใช้คลื่นความถี่ของทั้งสองประเทศ และมีมติรับรองการยกเลิกการจดทะเบียนสถานีวิทยุคมนาคมของประเทศไทยในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกที่ได้มีการยุติการรับส่งสัญญาณ

- ๒) การปรับปรุงคู่มือเพื่อใช้ในการประสานงานคลื่นความถี่ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
ที่ประชุม JTC มีมติให้ทำการปรับปรุงข้อมูลในคู่มือเพื่อใช้ในการประสานงานคลื่นความถี่ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ตามมติที่ประชุม JTC-33 เพื่อให้ที่ประชุม JTC ครั้งต่อไปพิจารณา
- ๓) การพิจารณาทบทวนการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ในย่านความถี่ 2300 MHz
ที่ประชุมรับทราบการเริ่มให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี TDD-LTE ในย่านความถี่ 2300 MHz ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต (จำกัด) ในฐานะคู่สัญญาของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และเห็นควรให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประสานงานของทั้งสองประเทศ
- ๔) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิทัล
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิทัลของประเทศไทย และเห็นชอบให้แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นนี้ในการประชุม JTC ครั้งต่อไป
- ๕) ฐานข้อมูลการใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียง FM
ที่ประชุมเห็นชอบการใช้ค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคตามข้อเสนอแนะของ ITU ในการประเมินการรบกวนของการจดทะเบียนในพื้นที่นอกเหนือจากขอบข่ายของมติที่ประชุม JTC-22 และ JTC-23 ทั้งนี้ สำหรับรายการจดทะเบียนที่ค้างอยู่จำนวน ๑๙ รายการ ที่ประชุมเห็นชอบให้ยอมรับการจดทะเบียนจำนวน ๔ รายการ ยอมรับการจดทะเบียนแบบชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ และพิจารณารายการค้างอีก ๑ รายการร่วมกันในการประชุม JTC ครั้งต่อไป
- ๖) การพิจารณาทบทวนการใช้คลื่นความถี่ และการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ในย่านความถี่ 800/900 MHz
ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับย่านความถี่ 800/900 MHz โดยสามารถปรับรูปร่างค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานคลื่นความถี่ในย่านดังกล่าวของทั้งสองประเทศในอนาคต
- ๗) การแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนการใช้คลื่นความถี่สำหรับเทคโนโลยี 5G
ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี 5G ของทั้งสองประเทศ และรับทราบความเป็นไปได้ในการใช้งานคลื่นความถี่ช่วง 24.25-43.5 GHz สำหรับเทคโนโลยี 5G และเห็นควรให้มีการติดตามผลการศึกษาต่าง ๆ และแลกเปลี่ยน ข้อมูลร่วมกันต่อไป
- ๘) ท่าทีเบื้องต้นต่อการประชุม WRC-19
ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระของการประชุม WRC-19 ที่ทั้งสองประเทศสามารถร่วมกันจัดทำท่าที เพื่อเข้าสู่ที่ประชุม APG 19-4 โดยเห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านผู้ประสานงานของทั้งสองประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้ให้การรับรองบันทึกความตกลงร่วม
ในส่วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) การประชุม Working Group 1 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และการประชุม Working Group 2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม แล้ว
